



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต
หมวดอักษร กง ครั้งที่ ๕ และ หมวดอักษร กจ ครั้งที่ ๓

ตามที่ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ออกประมูลเป็นการทั่วไป **หมวดอักษร กง** เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ**หมวดอักษร กจ** เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่า หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูลบางหมายเลขไม่มาชำระราคาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลงและดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานขนส่งหนองบัวลำภู จึงออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต **หมวดอักษร กง ครั้งที่ ๕** และ **หมวดอักษร กจ ครั้งที่ ๓** ไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ให้นำหมายเลขทะเบียนที่ค้างชำระราคา **หมวดอักษร กง** และ **กจ** โดยมีหมายเลขตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต **หมวดอักษร กง ครั้งที่ ๕** และ**หมวดอักษร กจ ครั้งที่ ๓** โดยเริ่มเปิดระบบการประมูลวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และปิดระบบการประมูลวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากหลังจากออกประกาศนี้ ผู้ชนะการประมูลเดิมได้ชำระราคาครบถ้วนก่อนที่จะมีผู้เสนอราคาในการประมูลครั้งใหม่

ข้อ ๒. ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ตทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๒.๑) กรณีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จะทำการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่

(๒.๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขทะเบียนบาง หมายเลขให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่ง จังหวัดหนองบัวลำภู จะทำการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่

ในกรณีที่มีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน สามารถโทรสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒ ๓๗๘๒๔๓ และลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายยุทธศักดิ์ ประเสริฐ)
ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู

หมายเลขทะเบียนรถที่จะนำออกประมูลใหม่ แนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
 เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย. ๑) ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่
 หมวดอักษร กง ครั้งที่ ๕ และหมวดอักษร กจ ครั้งที่ ๓

ลำดับ	หมวดอักษร	กลุ่ม	หมายเลข	จำนวน
เริ่มเปิดประมูลวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และปิดประมูลวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป				
๑	กง	๒	๘๘๘๘ ๘๘๘๘	๖
		๓	๑๐๐๐ ๑๙๙๑ ๔๕๖๗ ๕๖๗	
๒	กจ	๒	๘๘๘๘	๑